

---

## XIII. Các vấn đề khác Category

---

# Contents

<b>XIII. Các vấn đề khác</b>	<b>1</b>
Bo mật thông tin tên miền quốc tế	1
Chi phí Restore domain quốc tế là bao nhiêu ?	1
Bán hàng online không cần ký sổ sách phải tốn 100 triệu	1
Công ty tôi là Công ty Cổ phần Sản xuất Gỗ men Tnh Hng, muốn đăng ký tên miền tanhong.vn phục vụ việc kinh doanh. Tuy nhiên, khi tra cứu thông tin tên miền thì thấy tên miền tanhong.vn: có gì lạ (Lý do: Tên miền này có lưu giữ bị VNNIC). Như vậy, tôi có thể đăng ký tên miền này không?	2
Tôi có thể khi đăng ký và sử dụng tên miền xây dựng Website, nhưng là người sử dụng sẽ khai báo 02 bản ghi cấp địa chỉ có www và không có www. Tuy nhiên, khi ý ban nhân dân tỉnh tôi đăng ký và sử dụng tên miền (ví dụ như www.thanhhoa.vn) làm Website, tôi muốn khi gõ trình duyệt thanhhoa.vn thì vẫn hiện ra Website của mình. Cách làm này liệu có thực hiện được không? Xin giải thích rõ nguyên nhân?	2
Có phải khai báo khi thiết lập trang thông tin internet sử dụng tên miền “.vn” hay không?	3
Trên đây khi đăng ký tên miền, tôi có thể cấp giấy chứng nhận tên miền .vn. Tuy nhiên vì sao hiện tại thì tôi không thể cấp giấy chứng nhận cho tên miền mà tôi đăng ký?	3
Các quan tôi là người khi các cơ quan tỉnh Bình Định nhận đăng ký tên miền danguyetbinhdinh.net làm trang thông tin internet của họ, như vậy các quan tôi có thể đăng ký tên miền .vn không?	3
Tôi muốn thiết lập một trang thông tin internet tổng hợp cho tên miền tinnongtrongngay.com, như vậy tôi có thể đăng ký thêm tên miền .vn không?	3
Hội áp dụng các vấn đề phí và lệ phí, giá tên miền “.vn” theo TT 208/2016/TT-BTC	4

## XIII. Các vấn đề khác

### Bo mật thông tin tên miền quốc tế

Khi bạn đăng ký tên miền vì nhà đăng ký tên miền, các thông tin tên miền của bạn (chẳng hạn như tên, Tên công ty, địa chỉ, Số in thời, địa chỉ Email). Thông tin này trở nên sẵn có cho bất cứ ai thực hiện một tra cứu tên miền của bạn.

Bằng cách sử dụng các dịch vụ bảo vệ thông tin tên miền, bạn có thể ngay lập tức che giấu các thông tin. Khi bạn kích hoạt dịch vụ này cho các tên miền của bạn, nhà đăng ký tên miền thay thế các chi tiết liên hệ của bạn trong Whois bằng chi tiết liên lạc khác. Toàn bộ thông tin Whois tên miền của bạn sẽ được ẩn hoàn toàn vì mối công cụ Whois.

Chi phí: <http://www.pavietnam.vn/vn/bang-gia-ten-mien.html>

### Chi phí Restore domain quốc tế là bao nhiêu ?

Hỏi: Domain quốc tế hơn > 30 ngày, tôi muốn mua lại thì chi phí như thế nào?

Trả lời: Nếu domain của bạn hơn > 30 ngày không thể gia hạn được, thì bạn có thể restore giá cao vì chi phí 300\$ + phí gia hạn domain 1 năm. Tuy nhiên domain của bạn phải còn trong thời gian cho phép Restore.

Dành cho Domain của các đuôi .com/.net/.org/.info

### Bán hàng online không đăng ký sẽ bị phạt 100 triệu

Hỏi: Trong thời gian qua, qua các kênh truyền hình, báo chí, chúng tôi nghe nói khi đăng ký tên miền liên quan thông tin internet có thể "Phạt tiền 100 triệu nếu doanh nghiệp vi phạm về thông tin internet". Không rõ cụ thể như thế nào. Nhà đăng ký hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết:

Ngày 15/11/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định 185/2013/N-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thông tin, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng áp dụng từ ngày 01/01/2014, trong đó có MC 11. HÀNH VI VI PHẠM VỀ THÔNG TIN INTERNET - quy định xử phạt các sai phạm trong Thông tin internet. Mức xử phạt hành chính đối với cá nhân sẽ dao động 10-50 triệu đồng; tổ chức, doanh nghiệp 10-100 triệu đồng.

giúp khách hàng của P.A Vietnam có thể nắm rõ Nghị định này, tránh xảy ra những sai phạm trong quá trình hoạt động kinh doanh, P.A Vietnam đã đưa ra một số lưu ý quan trọng trong Thông tin internet, trích từ Nghị định như sau:

- Phạt tiền từ 5 đến 20 triệu đồng nếu vi phạm vì việc thiết lập website TMT mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; không thông báo sai, bổ sung khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến website cung cấp dịch vụ TMT để đăng ký.
- Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng nếu vi phạm vì việc thiết lập website cung cấp dịch vụ TMT khi chưa xác nhận đăng ký theo quy định; Nhận chuyển những website cung cấp dịch vụ TMT mà không đăng ký; cung cấp dịch vụ TMT không đúng với hồ sơ đăng ký; học gian dối, cung cấp thông tin sai lệch khi đăng ký website; Ghi mô tả thông tin đăng ký trên website cung cấp dịch vụ TMT.
- Phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng nếu vi phạm vì lừa dối khách hàng trên website TMT; Lừa dối danh nghĩa hoạt động kinh doanh TMT huy động vốn trái phép; Lừa dối TMT kinh doanh hàng giả, hàng hóa dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ học hàng hóa, dịch vụ kinh doanh khác.

Ngoài ra, hành vi lợi dụng hot ng, đánh giá, giám sát và công thức trong TMT thu lợi bất chính; Tiếp tục hot ng sau khi đã chấm dứt học bổng học bổng ký, chấm dứt học bổng thu lợi bất chính đánh giá, giám sát và công thức trong TMT công bố phần tin tức là 50 triệu đồng.

Ngoài ra, website cung cấp dịch vụ TMT vì phạm sự bình thường hot ng từ 6 &ndash; 12 tháng, bắt buộc thu tăng vớt và phần tin, thu lợi tên miền &ldquo;vn&rdquo; có sự đồng thực hiện hành vi phạm, bức ch website phi khách phục vụ và nộp lệ phí pháp có các do thực hiện hành vi phạm về TMT. Vì hành vi phạm về thông tin và giao dịch trên website TMT, sự bất phần tin lên 30 triệu đồng gì mô thông tin cá nhân, tổ chức, cá nhân khác tham gia hot ng TMT; Không trình khai các biện pháp bảo vệ an toàn, bảo mật cho giao dịch thanh toán của khách hàng.

Mức phạt 40 triệu đồng vì hành vi gì mô, học sao chép giao dịch website TMT cá nhân, tổ chức, cá nhân khác kim loại học gây nhầm lẫn công nghệ ảnh hưởng, sự đồng, chuyển nhượng, bán các thông tin liên quan bí mật kinh doanh cá nhân, tổ chức khác...

Mức phạt lên 40 triệu đồng nếu không có biện pháp xử lý khi phát hiện học nhận phần ảnh hưởng hành vi kinh doanh vì phạm pháp luật trên sàn giao dịch TMT; Không cung cấp thông tin và hỗ trợ quản lý nhà nước lưu trữ các hành vi kinh doanh vì phạm pháp luật trên website cung cấp dịch vụ TMT; Không thực hiện nghĩa vụ đăng kê, báo cáo theo quy định.

Đây là mức xử phạt hành chính vì vi phạm trong những hành vi sai phạm trong lĩnh vực TMT do cá nhân thực hiện. Vì các trường hợp vi phạm do tổ chức thực hiện thì mức phạt gấp hai lần mức phạt quy định vì cá nhân. (Điều 4) tìm hiểu toàn bộ nội dung Nghị định 185/2013/N-CP, xem tại [www.online.gov.vn](http://www.online.gov.vn) (Phần Hành vi phạm về Thông tin tin tức Mục 11, điều 81 và điều 85)./. Quý khách bấm TIẾP.

Đăng ký website cung cấp dịch vụ thông tin tin tức, Quý khách vui lòng Download mẫu theo quy định tại Công thông tin hot ng thông tin tin tức. Theo Bộ Công Thương, kể từ ngày 01/01/2014, Các TMT và CNTT sự phạm vì các cơ quan có chức năng tin hành thanh tra, kiểm tra vì các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hot ng trong lĩnh vực TMT.

Nguồn:VECITA

**Công ty tôi là Công ty Cổ phần Sản xuất Gạch men Tân Hưng, muốn đăng ký tên miền tanhong.vn phục vụ việc kinh doanh. Tuy nhiên, khi tra cứu thông tin tên miền thì thấy tên miền tanhong.vn: có gì lạ (Lý do: Tên miền này có lưu giữ bí VNNIC). Như vậy, tôi có đăng ký tên miền này không?**

Tên miền tanhong.vn là tên gì của Huỳnh Tân Hưng, Huỳnh thực khu vực biên giới giáp với Campuchia. Những tên miền có gì lạ vì lý do Tên miền này có lưu giữ bí VNNIC là những tên miền liên quan trực tiếp quyền lãnh thổ, lợi ích, an ninh quốc gia và nằm trong danh sách các tên miền có ưu tiên bảo vệ. Vì vậy, bạn không thể đăng ký tên miền này. Bạn vui lòng lựa chọn các tên miền khác phù hợp với công ty mình như [congytanhong.vn](http://congytanhong.vn), [gachmentanhong.vn](http://gachmentanhong.vn)&hellip;., bạn nhé.

**Tôi có bit khi đăng ký và sử dụng tên miền xây dựng Website, nhưng là người sử dụng sẽ khai báo 02 bạn ghi cấp đi có www và không có www. Tuy nhiên, khi bạn nhân dân tỉnh tôi đăng ký và sử dụng tên miền (ví dụ như [www.thanhhoa.vn](http://www.thanhhoa.vn)) làm Website, tôi muốn khi gõ trình duyệt thanhhoa.vn thì vẫn hiện ra Website của mình. Cách làm này liệu có thực hiện không? Xin giải thích rõ nguyên nhân?**

Việc này không thể thực hiện được, bởi vì tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) là tên miền cấp 2 dùng chung (tên miền các tên miền .com.vn, .gov.vn) không thể cấp phát được mà chỉ khai báo sử dụng chung. Tên miền dạng như thanhhoa.vn mà bạn cấp là dưới tên miền cấp hai dùng chung phân theo địa giới hành chính, khác với các tên miền vinhgia.thanhhoa.vn hay [www.thanhhoa.vn](http://www.thanhhoa.vn) (có chứa chữ "WWW.") là các tên miền cấp 3 đi tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính.

Chính vì vậy không thể khai báo cấp 2 thanhhoa.vn sử dụng riêng như các tên miền cấp hai dùng riêng khác đi .vn (không liên quan đến tên địa danh 63 tỉnh, thành phố, ví dụ như abc.vn và [www.abc.vn](http://www.abc.vn) đều có thể link v

cùng mt Website).

## **Có phi khai báo khi thit lp trang thông tin in t s dng tên min “.vn” hay không?**

Vic xin giy phép thit lp trang thông tin in t ph thuc vào ni dung và mc ích s dng ca trang web, ch không phi là ph thuc vào tên min.

Theo Thông t 14/2010/TT-BTTTT ca B TTTT Quy nh chi tit mt s iu ca Ngh nh s 97/2008/N-CP ngày 28/8/2008 ca Chính ph v qun lý, cung cp, s dng dch v Internet và thông tin in t trên Internet.

a) Các trang in t cn phi xin phép, bao gm:

- o Trang thông tin in t ca c quan báo chí
- o Các trang thông tin in t tng hp

b) Các trang thông tin in t không phi cp phép, bao gm:

o Trang thông tin in t ch cung cp thông tin t gi thi u v hot ng, dch v, sn phm, ngành ngh hot ng ca chính t chc, doanh nghiệp, không trích dn li thống tin.

o Trang thông tin in t ca c quan nhà nc cung cp thông tin c quy nh ti iu 4 Thông t s 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 ca B Thông tin và Truyn thông quy nh v vic cung cp thông tin và m bo kh nng truy cp thun tin i vi trang thông tin in t ca c quan nhà nc.

## **Trc ây khi ng ký tên min, tôi có c cp giy chng nhn tên min .vn. Tuy nhiên vì sao hin ti thì tôi không c cp giy chng nhn cho tên min mi ng ký?**

Trong giai on trc ây, VNNIC có trin khai chính sách cung cp giy chng nhn tên min .vn gi v NK và NK gi cho ch th tên min. Tuy nhiên, hin ti VNNIC ã dng chính sách này. VNNIC xác nh ch th ca tên min qua kênh Whois tra cu thông tin tên min ti a ch whois.vn và trong h s ng ký tên min ca ch th c lu gi ti Nhà ng ký qun lý tên min &ldquo;.vn&rdquo;. ó. Bn có th thông qua 02 kênh này xác nh ch th ca tên min bn nhé!

## **C quan tôi là ng y khi các c quan tnh Bình nh nh ng ký tên min danguycqbinhinh.net làm trang thông tin in t ca n v, nh vy c quan tôi có cn ng ký tên min .vn không?**

Theo quy nh ti khon 3 iu 7 Thông t 24/2015/TT-BTTTT: &ldquo;Báo in t, trang thông tin in t hoc cng thông tin in t ca các c quan ng, Nhà nc phi s dng ít nht 01 tên min &ldquo;.vn&rdquo; và lu gi thông tin ti h thng máy ch có a ch IP &ldquo;Vit Nam&rdquo;. Nh vy, c quan bn phi s dng ít nht 01 tên min &ldquo;.vn&rdquo; cho trang thông tin in t ca mình và lu gi thông tin ca ti h thng máy ch có a ch IP Vit Nam.

## **Tôi mun thit lp mt trang thông tin in t tng hp cho tên min tinnongtrongngay.com, nh vy tôi có cn ng ký thêm tên min .vn không?**

Theo quy nh ti khon 4 iu 7 Thông t 24/2015/TT-BTTTT: &ldquo;Trang thông tin in t tng hp và mng xã hi thuc i tng cp phép phi s dng ít nht 01 tên min &ldquo;.vn&rdquo; và lu gi thông tin ti h thng máy ch có a ch IP &ldquo;Vit Nam&rdquo;. Nh vy, bn phi s dng ít nht 01 tên min .vn cho trang thông tin in t tng hp tinnongtrongngay.com ca mình và lu gi thông tin ti h thng máy ch có a ch IP Vit Nam.

## Hi áp v các vn phí và l phí, giá tên min “.vn” theo TT 208/2016/TT-BTC

Hi áp v các vn phí và l phí, giá tên min &ldquo;.vn&rdquo; theo TT 208/2016/TT-BTC

Câu 1:

So sánh trc tip các ni dung quy nh ti Thông t 208/2016/TT-BTC và Thông t 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 có th nhn thy ngay mc phí, l phí ng ký và duy trì s dng tên min mã quc gia .VN quy nh trong Thông t 208 ã c iu chnh gim rt nhieu. C th, vi tên min cp hai .VN tng phí ng ký và duy trì cho 1 nm trc ây theo Thông t 189 là 830.000 ng (gm 350.000 l phí ng ký và 480.000 phí duy trì s dng tên min trong 1 nm), thì theo Thông t 208 còn 550.000 ng (gm 200.000 ng l phí ng ký và 350.000 ng phí duy trì s dng tên min trong 1 nm). iu này có ngha là t 01/01/2017, tôi có th ng ký mt tên min cp 2 .VN vi mc giá 550.000 ng?

Tr li:

Cách hiu nh vy là không úng. Theo chính sách mi, giá tên min .VN n tay ngi s dng s c cu thành bi hai thành phn: phí, l phí np vào ngân sách Nhà nc và phí dch v thu bi các Nhà ng ký tên min phc v cho kinh doanh. Nh vy, bên cnh khon phí, l phí phi tr theo mc quy nh trong Thông t 208, ch th ng ký s dng tên min .VN phi np thêm khon phí dch v quy nh bi các Nhà ng ký. C th, NK P.A Vit Nam niêm yt bng giá <https://www.pavietnam.vn/vn/ten-mien-bang-gia.html>

Câu 2:

Giá tên min .VN n tay ngi s dng trên thc t sau ngày 01/01/2017 s cao hn hay thp hn mc chi phí theo biu phí c?

Tr li:

V bn cht, vic thay i t Thông t 189 sang Thông t 208 là thay i v c ch qun lý chi phí s dng tài nguyên Internet Vit Nam hng n 3 mc tiêu chính ó là: Tách công tác qun lý, cung cp dch v công ca c quan Nhà nc và hot ng cung cp dch v ca doanh nghiệp. Tip n s là vic thay i gim chi phí s dng và gim giá thành cung cp tên min .VN ca doanh nghiệp a n li ích cho ngi s dng. Th ba là to ra s ch ng và cnh tranh gia các doanh nghiệp cung cp dch v tên min .VN và xa hn na nm trong nh hng cnh tranh tên min .VN vi các tên min quc t khác. Do ó, chi phí s dng tên min .VN n ngi s dng theo Thông t 208 chc chn s gim hn so vi Thông t 189 nhng gim n mc nào là do cng ng ngi s dng và doanh nghiệp quy t nh theo nguyên tc th trng.

Câu 3:

Tên min ca tôi có ngày ht hn là 31/12/2016, n ngày 03/01/2017 tôi mi thc hin np phí gia hn tên min. Vy tôi phi np theo mc phí c hay mc phí mi?

Tr li:

K t ngày 01/01/2017, toàn b tác nghiệp tên min có phát sinh phí, l phí mà NK thc hin trên h thng VNNIC s áp dng biu phí mi theo Thông t 208. Do ó, mi tên min ht hn trc 01/01/2017 ang trong thi gian ch gia hn hp l theo quy nh (35 ngày k t ngày ht hn) s c gia hn vi chính sách phí mi k t ngày 01/01/2017.

Câu 4:

Tôi ng ký tên min .VN t nm 2015 và ã óng phí duy trì n nm 2020. Thông t 208 gim mc phí, l phí i vi tên min .VN k t ngày 01/01/2017. Nh vy, tôi có c tr li khon chênh lch phí ã np hay không?

Tr li:

Tng t câu hi trên, vic xác nh mc phí, l phí tên min phát sinh theo thi im ch th gi yêu cu n Nhà ng ký thc hin tác nghiệp tên min. Do vy, vic gia hn nhieu nm cho tên min ca bn ã c thc hin trc ngày 01/01/2017 cn phi tuân th mc theo biu phí c.